



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐ โทร. ๐-๔๒๕๐-๓๐๒๒

ที่ นพ ๐๐๓๓.๓๐๑/๖๙๙ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ พัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าอุเทน

ตามที่กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลท่าอุเทน ได้จัดทำโครงการ พัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลท่าอุเทน จึงขอรายงาน สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัญจน์พร วงศ์พนารัตน์)

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

-ทราบ/อนุญาต-

(นายจักรภพ ธนาธัญภัทร )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าอุเทน

## รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี ๒๕๖๖

**กิจกรรมที่ ๑** จัดอบรมแนวทางการส่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย

การจัดอบรมแนวทางการส่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน ๑๖ แห่ง ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. มีผู้เข้าร่วมอบรม ๒๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำทักษะความรู้ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป และผู้ป่วยกลุ่ม Palliative care ตามนโยบายตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ว่าด้วยเรื่องระดับความสำเร็จของการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ได้แก่ ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยา กัญชาทางการแพทย์ และร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยา กัญชาทางการแพทย์ โดยมีกิจกรรมชี้แจงแนวทางการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่เปิดให้บริการอยู่ รายงานสรุปผลดำเนินการปีที่ผ่านมา และชี้แจงตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ต้องร่วมดำเนินการกับพื้นที่เพื่อคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ ชี้แจงแนวทางคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาโรค จ่ายยา และให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ต้องใช้ยากัญชาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน คือ สารสกัดกัญชา และยากัญชาด้วยแพทย์แผนไทย คือ น้ำมันกัญชาสูตรหอมเดชา และตำรับยาสมุนไพรที่มีกัญชาปรุงผสม ๑๖ ตำรับ ได้แก่ ยาแก้ลมแก้เส้น ยายาสุขไสยาสน์ ยาทำลายพระสุเมรุ ยาลมเนาวนารีวโย ยาทัพยาศิคุณ ยาแก่นอนไม่หลับ แก้วหอมเหลือง ยาอัมฤตย์โอสถ ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง ยาแก้โรคจิต ยาโภยสาลี ยาอัคคินิวคณะ ยาไฟอาวุธ ยาแก้สันทมาตกร่อนแห้ง น้ำมันสนั่นไตรภพ ยาไพสาลี และยาทาริตสีดวงทวารและโรคผิวหนัง ใช้สำหรับกลุ่มอาการต่างๆ เช่น ปวดจากมะเร็ง คลื่นไส้อาเจียนจากการให้ยาเคมีบำบัด กล้ามเนื้อหดเกร็ง นอนไม่หลับ เบื่ออาหารน้ำหนักลด วิดกกังวล ภาวะเครียด และการเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง รวมถึงวิธีการใช้ยา สรรพคุณ ข้อห้าม ข้อควรระวัง ประโยชน์และโทษของการใช้กัญชา การส่งจ่ายยาสมุนไพรในบัญชียาหลักในกลุ่มผู้ป่วย Palliative care นอกเหนือจากยา กัญชาที่มีในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังสาธิตวิธีการทำน้ำมันไพล ซึ่งเป็นยาใช้ภายนอก ช่วยลดอาการปวด อักเสบ และคลายกล้ามเนื้อ สามารถนำไปผลิตเพื่อใช้ในสถานบริการของตนเอง พบว่าบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม ได้ทำการประเมินความรู้ก่อน-หลังการอบรม มีความเข้าใจในการส่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมและการส่งจ่ายยาสมุนไพรในบัญชียาหลักในกลุ่มผู้ป่วย Palliative care

สรุปผล การจัดอบรมตามโครงการในครั้งนี้ มีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ บุคลากรได้รับความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่บริการต่อไป

(นางสาวกัญจน์พร วงศ์พนารัตน์)  
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

